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ปลูกขาวไรแซมรองมันฯ มากประโยชนหลายเดง

“ทั้งๆที่ชาวบานในโคราชทํานาแตตองซื้อขาวกิน สาเหตุเพราะน้ํามีไมพอใหทํานา ย่ิงปที่ผานมา
แลงหนักชาวบานตองซื้อขาวสารเพ่ิม เราจึงเอาปญหานี้มาคิดแลวเกิดปงไอเดีย ควรสงเสริมใหชาวบาน
ปลูกขาวไรแซมในมันสําปะหลัง”

ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ รองคณบดีฝายวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา บอกวา หากพูดอยางเดียว คงมีแตคนฟงไมมีใครทําเปนเย่ียงอยางแน เลยตองทํา
แปลงตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็น...ทําแปลงทดลองใน อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สนับสนุนทุนใหทําโครงการ “กลไกการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลด
ตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาขาวไรพันธุพ้ืนเมืองในจังหวัดนครราชสีมา” ใหเกิดความย่ังยืน ใช
แกปญหาผลผลิตจากวิกฤติน้ําแลง โดยใชขาวไรพันธุหาบหัก พันธุขาวเจา พ้ืนเมืองของโคราชปลูก
เปรียบเทียบกับขาวไรพันธุขาวเหนียวหอมภูพานจากสกลนคร, ขาวเจาหอมมะลิดอยและขาวเหนียวดํา
พันธุลืมผัวจากเพชรบูรณ เพ่ือดูวาพันธุไหนเหมาะสมกับชาวบานมากที่สุดดวยการทําแปลงปลูก 2
รูปแบบ ทั้งหวานเดี่ยว และปลูกแซมมันสําปะหลัง การปรับปรุงดินทําเหมือนเดิมตามที่เกษตรกรเคย
ทํามา การปลูกแบบหวานเดี่ยว ใชพ้ืนที่ 1 ไรตอเมล็ดพันธุ 15 กก. เปรียบเทียบกับการปลูกดวยวิธี
หยอดสลับแถว หยอดขาว 6 แถว เวนระยะ 50-80 ซม.ปลูกมันสําปะหลังแซม 1 แถว ปลูกแซมพรอม
กันเพ่ือใหโตพรอมกัน พ้ืนที่ 1 ไรใชเมล็ดพันธุขาว 8 กก. เมื่อขาวอายุ 93-95 วัน เก็บเกี่ยวได ผล
ปรากฏวา แปลงปลูกขาวเดี่ยว ขาวหอมภูพานไดขาวเปลือก 765 กก.ตอไร, ขาวหาบหักได 645 กก.
ตอไร, ขาวหอมมะลิดอยได 363 กก.ตอไร และขาวลืมผัวได 300 กก.ตอไร



สวนแปลงปลูกแซมในรองมันฯ ขาวหอมภูพานไดขาวเปลือก 240 กก.ตอไร, ขาวหาบหักได
295 กก.ตอไร, ขาวหอมมะลิดอยได 230 กก.ตอไร และขาวลืมผัวได 195 กก.ตอไร แมไดปริมาณเฉล่ีย
ตอไรนอยกวาแปลงปลูกขาวเดี่ยว แตสามารถลดตนทุนการเตรียมพ้ืนที่ ปรับปรุงดิน การดูแลกําจัด
วัชพืชครั้งเดียว...ลงทุนครั้งเดียวไดประโยชน 2 ทางเลือก และหลังเกี่ยวขาวแลวยังได ฟาง ตอซังขาว
ที่เนาเปอยกลายเปนอินทรียวัตถุชวยบํารุงและรักษาความชุมช้ืนในดิน สงผลใหตนมันสําปะหลังหย่ัง
รากไดลึกแตกหัวใหญขึ้น คุณภาพดินที่ดีขึ้นจากการปลูกขาว การขุดหัวมันทําไดงายกวาเดิม หัวไมหัก
คางหนาดิน ไดผลหัวมันเพ่ิมขึ้นเปน 3.5 ตันตอไร จากเดิมที่เคยไดเพียง 3-3.2 ตันตอไร

นอกจากนั้น การปลูก ขาวไรแซมมันสําปะหลังในฤดูถัดไปยังสามารถลดตนทุนคาปุยไดอีก
เพราะมีฟางและตอซังยอยสลายกลายเปนปุย และยังชวยลดคาครองชีพไมตองซื้อขาวคนอ่ืนกินไดอีก
ทางหนึ่ง

เพ็ญพิชญา เตียว



มิติใหม กฟก.ฟนฟูอาชพีฯ

มีเรื่องนายินดีสําหรับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จะไดมี
แนวทางฟนฟูอาชีพที่ชัดเจน ในแบบเกินลืมตาอาปากไดเสียที

วันกอน นายวัชระพันธุ จันทรขจร เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ นําทีมพาเจาหนาที่สํานัก
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเขาโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางองค
ความรูดานการฟนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ไดรูไดเห็นในสิ่งที่คนไทยไมคอยรู แมแต
เจาหนาที่กองทุนฟนฟูฯ เพ่ิงจะถึงบางออ ดวยมีสถานีใหฝกอบรมเรียนรูการทําอาชีพเกษตรมากมาย
ถึง 31 สถานี แตละอาชีพไมใชใหความรูกันแบบพ้ืนๆ แตเปนแบบคัดกรองอาชีพใหเกษตรกรนําไปใช
ไดเลย ทําไปแลวไมใชแคลืมตาอาปาก ตั้งตัวกันไดเลยทีเดียว

ไมวาจะเล้ียงวัว เล้ียงไก เล้ียงไหม เพาะเห็ด ปลูกผักพ้ืนบาน ฯลฯ มีการคัดพันธุช้ันเลิศที่
เหมาะสมกับประเทศไทย ทนโรค โตเร็ว ผลิตออกมาแลวขายไดราคาดีกวาสินคาทั่วไป สอนใหความรู
ตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงชองทางทําการตลาด...จะทําใหเกษตรกรไทยเปนไดเหมือนเกษตรกรญ่ีปุน แมแต
เรื่องเล็กๆ ที่เรามองขาม การปลูกผักพ้ืนบาน ดูเหมือนไมมีอนาคต แตเขากลับสอนใหปลูกผักขายเปน
ชุดๆ เชน ผักสําหรับทําลาบ ทําสมตํา ฯลฯ ซึ่งเหมาะกับยุคสมัย ผูบริโภคไมตองไปเลือกซื้อแตละอยาง
ใหเสียเวลา...การเล้ียงไหมก็เชนกัน บานเรามีมันสําปะหลังเยอะมาก เขามีไหมพันธุกินใบมันสําปะหลัง
ใหไปเล้ียงทําเปนผาไหมขายไดผืนละเปนพัน

“การอบรมครั้งนี้ชวยใหเจาหนาที่ของเราเห็นชองทางการฟนฟูอาชีพใหเกษตรกรไดชัดเจนขึ้น
ไมใชฟนฟูกันแบบที่ผานมา ทําตามที่เกษตรกรอยากได ทั้งที่ไมมีอนาคต แตก็ยังแหทําตามกัน ตอไป
การฟนฟูอาชีพของ กฟก.ตองปฏิรูปใหม เราจะทําขอตกลงรวมกัน มก. กําแพงแสน ใหเกษตรกรมา
เลือกเรียนรูอาชีพกอน ชอบอยางไหนจะใหอบรมอยางนั้น อบรมกันแบบใหแนน รูจริง เขาใจ ทําเปน
เพ่ือสมาชิก กฟก.จะไดมีอาชีพที่สรางรายไดอยางแทจริงและมั่นคงมากขึ้น” เลขาธิการ กฟก.พูดอยาง
มั่นใจ

ชมชื่น ชูชอ



ขาวจากหนังสือพมิพ คมชัดลึก

ฝนคางผูบริโภค!!แชแข็งพ.ร.บ.องคการอิสระฯ： ทีมขาวรายงานพิเศษ

ปจจุบัน คนไทยถูกหลอกใหซื้อสินคาและบริการอยางไมเปนธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบอยาง
หลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและการบริการที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
ประจําวัน ลาสุดคณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภคภาคประชาชนรายงานขอมูล 8
ดานที่คนไทยถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุดในชวงที่ผานมา คือ 1.เรื่องที่อยูอาศัย 2.การบริการ
สาธารณะที่ดอยคุณภาพ 3.การบริการสุขภาพ ไมเปนมาตรฐานเดียวกันกับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 4.
อาหารและยาโฆษณาเกินจริง 5.การเงินการธนาคาร การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แตไมลดอัตรา
เงินกู การใชบริการฝากถอนเงินทางอินเทอรเน็ตและเอทีเอ็ม 6.การสื่อสารและโทรคมนาคม 7.ดาน
สินคาและบริการทั่วไปมีปญหาตั้งแตเรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ เชน สารปนเปอนในขนมปง และ8.
รถยนตใหมที่ดอยคุณภาพเครื่องยนตบกพรองชํารุด หรือไมประหยัดน้ํามันอยางที่โฆษณาไว

ขณะเดียวกันยังพบมีผูบริโภคอีก 8 กลุม ที่ตกเปนผูเสียหายจากการซื้อสินคาและใชบริการที่
ไมเปนธรรม ทั้งที่ย่ืนเรื่องขอเยียวยาจากหนวยงานรัฐแลว แตยังไมไดรับการชวยเหลือจากระบบการ
คุมครองผูบริโภคภาครัฐเทาที่ควรประกอบดวย 1.กลุมผูเสียหายจากการใชบริการฟตเนสที่มีช่ือเสียง
2.กลุมผูเสียหายจากการซื้อรถยนตใหมแตมีความชํารุดบกพรอง กรณีรถเชฟโรเลตและฟอรด 3.กลุม
ผูเสียหายจากบริการรถโดยสารสาธารณะไมปลอดภัย 4.กลุมผูเสียหายจากบริการทางการแพทย 5.
กลุมผูเสียหายจากหนี้บัตรเครดิตและสินเช่ือสวนบุคคล 6.กลุมผูเสียหายจากหนี้นอกระบบ 7.กลุม
ผูเสียหายจากการเชาพ้ืนที่ขายสินคา กรณีสวนทวดจีบ และ 8.กลุมผูเสียหายจากการซื้อที่ดินเพ่ือทํา
เกษตร (กรณีซีพีแลนด)

ถึงเวลาแลวที่ผูบริโภคไทยตองไดรับการปกปองจากการถูกเอารัดเปรียบไมเปนธรรมดวย
การแสดงความเห็น กําหนด ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานรัฐ ผลักดันกฎหมายองคการอิสระฯ
ตามสิทธิใน รัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 61 สิทธิของบุคคลยอมไดรับการคุมครองใหเกิดขึ้นใน



รัฐธรรมนูญใหม แมวาปจจุบันจะมีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ก็ตาม แตยังไมทํา
หนาที่ดูแลผูบริโภคไดครอบคลุมทั่วถึงอยางแทจริง

“สารี อองสมหวัง” ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภคของสภาปฏิรูปบอก
วา เครือขายผูบริโภคใชเวลานานกวา 17 ปในการผลักดันเรื่องนี้แตดูเหมือนวา ภาครัฐพยายามเตะถวง
ย้ือเวลา ไมออกเปนกฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ทั้งที่เรื่องนี้ผานขั้นตอนสภานิติ
บัญญัติแลวที่ประชุมสภาปฏิรูปก็เห็นชอบนําสงตอเขาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ จันทรโอชา ตั้งแต
วันที่ 9 มีนาคม 2558 จนวันนี้ผานมา 6 เดือนแลวยังไมมีความคืบหนาหรือการพิจารณาใดๆ เรื่องยังคง
แชแข็งอยูในขั้นตอนครม.

“เราคาดหวังวา ครม.นี้จะเดินหนาแตยังไมเห็นวี่แวว บอกเพียงใหรอรัฐธรรมนูญใหมกอน ทั้ง
ที่กฎหมายนี้ผานสภานิติบัญญัติมามากพอผานความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแลวกฎหมายนี้มีประโยชน
ตอประชาชนโดยการเปล่ียนโครงสรางคุมครองผูบริโภคใหม จากเดิมที่ผูบริโภครอใหคนอ่ืนมาคุมครอง
เปนระบบที่ผูบริโภคจะคุมครองตัวเอง" สารี กลาวและวา

เหตุผลลาชา เพราะรัฐบาลไมกลาตัดสินใจไมจริงใจกับการปฏิรูป มัวแตฟง สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่พูดตลอดวาหากมีองคการนี้จะทําใหการทํางานซ้ําซอนกันและกลัวจะ
ถูกตรวจสอบจากหนวยงานรัฐดวยกัน ซึ่งตอนนี้ยังไมมีทาทีตอเรื่องนี้ทั้งที่สามารถออกเปนกฎหมายได
เลยปลอยทิ้งใหเวลาผานเลย ฝายเราเองไมสามารถทําอะไรไดเพราะทํามามากพอแลว คงตองรอทาที
กรรมการยกรางรัฐธรรมนูญใหมกอนวาจะเขียนอยางไร

“ตอนนี้ไดแตหวังใหประชาชนที่ประสบปญหาไมไดรับการคุมครองดูแลในฐานะผูบริโภค เปน
ผูออกมาเรียกรองแสดงพลัง ผลักดันการตั้งองคการอิสระฯ เพราะถือวา ที่ผานมาเราไดทํางานตรงนี้
อยางเต็มที่แลว ประชาชนคงเห็นในสิ่งที่ เราทํา หากจะเดินหนามากไปเกรงคนจะเขาใจไปวา เปน
กฎหมายของเราเอง แตความจริงไมใชเลย เรื่องนี้หลายฝายทั้งเครือขายภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ
สถาบันวิจัยทีดีอารไอ ตางเห็นดวยกับการตั้งองคการอิสระฯ ที่พรอมจะตรวจสอบ ปองกัน ผลักดัน และ
เปดเผยการทํางานของรัฐ" สารี กลาว

จากปญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นวาทุกวันนี้มีเรื่องรองเรียนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคมากมาย
ทั้งเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ ไมไดรับความเปนธรรมรูไมเทาทัน ทําใหผูบริโภคไมสามารถดูแลคุมครอง
ตัวเองไดแมจะมีการรองเรียนผาน สคบ.ก็ตาม แตประสิทธิภาพการชวยเหลือผูบริโภคที่ถูกเอาเปรียบที่
ผานมามีนอยมาก เชนกรณีรัฐบาลลดดอกเบี้ยเงินฝาก 2 ครั้งกลับไมมีใครสนใจวารัฐทําอะไรเมื่อลด
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก็ตองลดดอกเบี้ยเงินกูดวย แตสคบ.ไมกลาตรวจสอบที่จะลงไปตรวจสอบตรงนี้เพราะ
เห็นวาเปนการตรวจสอบหนวยงานรัฐตอรัฐดวยกันเอง พรอมอางเสมอวา การมีองคการอิสระฯ จะไป
ซับซอนการทํางานของ สคบ.

“รัฐธรรมนูญไทยป 2540 และ2550 กําหนดใหมีองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค เปน
ปากเสียงแทนประชาชนไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อหรือใชบริการตางๆ แตวันนี้ราง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปป 2558 กลับตัด “องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค” ออกจากราง
รัฐธรรมนูญ แลวประชาชนจะเหลือหลักประกันอะไรวาจะมีกฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครอง



ผูบริโภคเกิดขึ้น และจะเรียกรัฐธรรมนูญนี้วาเปนฉบับปฏิรูปไดอยางไร" สารี กลาวทิ้งทายพรอมระบุวา
ไมมีใครคุมครองผูบริโภคไดดีเทากับตัวผูบริโภคเอง

จากรายงานสรุปขอมูลการรองเรียนจากผูบริโภคมายังเครือขายองคกรอิสระเพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคในรอบ 6 เดือนป 2558 พบวามีเรื่องรองเรียนเขามามากถึง 2,000 กวาเรื่อง เปนความ
เดือดรอนทั้ง 7 ดานขางตนหากเปรียบเทียบกับการรองเรียน 6 เดือนแรกของป 2557 แลวสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องโดยตลอดป 2557 มีการรองเรียนมากถึง 3,700 เรื่อง

หากยอนอดีตกลับไปในสวนของการขับเคล่ือน “องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค"
ตั้งแตเริ่มแรกเมื่อ 17 ปยางจนถึงขณะนี้กาวหนาสูปที่ 18 แลว ในป 2559 ถือวา ใชเวลานานในการกอ
รางสรางตัว โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญป 2540 มาตรา 57 ที่กําหนดใหมีองคการอิสระเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นตอนโยบาย มาตรการในการคุมครองผูบริโภคไดอยางอิสระ ไม
ถูกบังคับดวยเง่ือนไขจากฝายบริหาร หรือฝายการเมือง

จะเห็นวา อํานาจในการออกกฎหมายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคเปนของผูบริโภค
เองไมไดถูกผูกขาดอยูเฉพาะหนวยงานของรัฐ ที่ทําหนาที่คุมครองผูบริโภคหรือผูบริโภคตองมีสวนรวม
ที่สําคัญ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการกําหนดชะตากรรมของตนเองเสนอแนะ
และใหความเห็นในการออกกฎหมาย รวมทั้งใหความเห็นในการกําหนดมาตรการเพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคที่ผานมาเครือขายองคกรผูบริโภค ไดพยายามรณรงคเรื่องนี้อยางตอเนื่องตาม

“ไพบูลย ชวงทอง" ผูประสานเครือขายนักวิชาการเพ่ือผูบริโภคหนึ่งในคณะกรรมการ
องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภคภาคประชาชนบอกวา องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภคจะ
เติมเต็มชองวางการทํางานของรัฐ และหนุนเสริมการทํางานคุมครองผูบริโภคภาครัฐเปนตัวเรงใหมีการ
คุมครองผูบริโภคหนุนเสริมการทํางานซึ่งกันและกันระหวางผูบริโภค รัฐ และเอกชน ยกระดับความเทา
เทียมลดความเหล่ือมลํ้า

สอดคลองกับความเห็นของ “เจริญ วงศกังแห" ตัวแทนกลุมผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
จากการใชสินคาและบริการเห็นวาครม.ควรเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ และ
เรงรัดการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็วเพราะชวยใหผูบริโภค มีความรู เทาทัน มีพลังในการ
รวมสรางความเปล่ียนแปลงในสังคมไทย

แมวาสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ที่มีนายเทียนฉาย กีระนันทน เปนประธานจะเห็นชอบ
กฎหมายคุมครองผูบริโภคก็ตาม ซึ่งที่ผานมาผานการประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการคุมครองผูบริโภค สปช. เชน 1.ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปหนวยงานภาครัฐในการคุมครอง
ผูบริโภค ขอเสนอเพ่ือการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม

2.การปฏิรูปกฎหมาย วาดวยการคุมครองผูไดรับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขโดย
ผลักดันสิทธิผูบริโภคใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปตลอดจนสินคาและบริการ
มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น มีการบังคับใชกฎหมาย การคุมครองผูบริโภคทั้งกอนและหลังสินคาเขาสู
ตลาด โดยใหมีกฎหมาย 3.จัดตั้งองคกรอิสระ เพ่ือการคุมครองผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาของหนวยงานรัฐในการเสนอกฎหมายและกําหนดมาตรการเพ่ือคุมครองผูบริโภค



ตลอดจนการผลักดันราง พ.ร.บ.การแจงเตือนและจัดการสินคาไมปลอดภัย ราง พ.ร.บ.ความ
รับผิดเพ่ือชํารุดบกพรองในสัญญาซื้อขาย เพ่ือการคุมครองผูบริโภค ราง พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุขโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานและรางกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่อง
ดังกลาวแตเรื่องขณะนี้ยังคางอยูที่ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นานกวา 6 เดือนแลวยังไมมีความ
คืบหนาในการหยิบยกมาพิจารณาแตอยางใด กลายเปนฝนคาง ผูบริโภคที่ตองรอคอยความหวังในการ
คุมครองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบตอไป...

ปญหาการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคเกิดขึ้นมากในขณะนี้ คงตองมีติดตามดูกันตอไปวา
“กฎหมายองคกรอิสะคุมครองผูบริโภค” จะเกิดขึ้นไดหรือไม เครือขายคณะทํางานคุมครองผูบริโภค
ดําเนินการลารายช่ือ ประชาชนรวมสนับสนุนผลักดันกฎหมายใหมีผลบังคับใชโดยเร็วดวยการรวมลง
ช่ือทางเว็บไซตหรือสงผานทางไปรษณียรวบรวมถึงรัฐบาลชวยกระตุนอีกทางหนึ่ง

สิทธิผูบริโภคสากล 8 ประการ
1.สิทธิรับสินคา บริการที่จําเปน
2. สิทธิรับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ
3. สิทธิรับการคุมครองไมถูกลวงโฆษณา
4. สิทธิเลือกซื้อสินคาบริการที่เปนธรรม
5. สิทธิแสดงความเห็นเพ่ือประโยชนที่พึงได
6. สิทธิรับคาชดเชย ถูกละเมิดหลอกลวง
7. สิทธิความเทาทันตอการบริโภค
8.สิทธิยังชีพปลอดภัยอยูในสิ่งแวดลอมดี

ประโยชน ก.ม.องคการอิสระฯ
(1) เปดเผยช่ือสินคาที่เอาเปรียบ
(2) เปนปากเปนเสียงแทนผูบริโภค
(3)รูเทาทันไมถูกหลอก ถูกโกง
(4) สนับสนุนผูบริโภคครบวงจร
(5) ตรวจสอบ คุมครอง
(6) ผลักดันกฎหมาย



ออยอินทรียเพ่ิมทางเลอืกเกษตรกรปอนโรงงานน้ําตาล‘คนรักสุขภาพ’ : ดลมนัส กาเจ

ทามกลางผูคนทั่วโลกหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารการกินที่มีความปลอด
สารพิษ ทําให “กลุมวังขยาย” สบชองหันมาสงเสริมเกษตรกรใหปลูกออยอินทรียในรูปแบบของเกษตร
พันธสัญญา หรือคอนแทรคฟารมมิ่ง เพ่ือผลิตน้ําตาลออรแกนิกเจาแรกและเจาเดียวในประเทศไทยมา
ตั้งป 2549 จนสามารถผลิตเปนน้ําตาลออรแกนิกจําหนายทั้งในและตางประเทศไดในป 2554 แตเวลา
ผานไป 10 ป การผลิตน้ําตาลออรแกนิกไดเพียง 4% จากทั้งหมดการผลิตน้ําตาลทั้งหมดของกลุมวัง
ขนายในปจจุบัน กระนั้นกลุมวังขนายตงเปาไววาอีก 3-5 ปขางจะสามารถขยับขึ้นมาเปน 30% จากเปา
ที่ตั้งไววาตองใหได 100% ในอนาคต

หากดูตัวเลขประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตออยมากถึง 100 ลานตันออยตอป สามารถ
แปรรูปเปนน้ําตาลไดประมาณ 10 ลานตัน คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจมากกวา 1.9 แสนลานบาท ทําให
ประเทศไทยกลายเปนผูสงออกน้ําตาลรายใหญเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล แตสําหรับ
น้ําตาลออรแกนิกไทยสงออกเปนอัน 3 ของโลกรองจากบราซิลและปารากวัย เนื่องจากในประเทศไทย
ผลิตน้ําตาลออรแกนิกเพียงรายเดียวเทานั้นคือกลุมวังขนายนั่นเอง

“ที่จริงกลุมวังขนายประกาศนโยบายการผลิตออยอินทรียและน้ําตาลออรแกนิกมาตั้งแตป
2547 แตเริ่มดําเนินการสงเสริมและใหการสนับสนุนเกษตรกรปลูกออยในระบบเกษตรอินทรียเมื่อป
2549 จนเราสามารถผลิตเปนน้ําตาลออรแกนิกจําหนายทั้งในและตางประเทศเมื่อป 2554 โดย
เกษตรกรที่รวมโครงการจะไดราคาเพ่ิมตันละ 50 บาทและสามารถลดตนทุนไดจากเดิมไรละ 4,700
บาท เหลือ 3,900 บาทย” ดร.ณรงค ชินบุตร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลุมวังขนาย
กลาวระหวางไปเย่ียมแปลงเกษตรกรที่ปลูกออยอินทรียที่ จ.ลพบุรี

สงเสริมใหเกษตรกรชาวไรออยหันมาปลูกออยอินทรีย ดร.ณรงค ยืนยันวา เปนไปตามตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียของสมาพันธเกษตรอินทรีย หรือไอโฟม (IFOAM: International Federation
of Organic Agriculture Movement) และจัดตั้งระบบควบคุมภายในที่เรียกวาไอซีเอส (Internal
Control System : ICS) เพ่ือติดตามตรวจรับรองแปลงออยอินทรียและเปนที่ฝกอบรมนักวิชาการและ
เจาหนาที่สงเสริมออยใหมีความรูการทําเกษตรอินทรีย ระบบและมาตรฐานเกษตรอินทรีย

จากนั้นมีการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ เนนการฝกอบรมใหความรู
วิธีการทําเกษตรอินทรีย การทําปุยอินทรียและปุยอินทรียชีวภาพใชเองโดยกลุมวังขนายไดรับการ
สนับสนุนในการฝกอบรมจากหนวยงานของรัฐ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตรและกรม



สงเสริมการเกษตร กอนจะทําการคัดเลือกแปลงเกษตรกรตามหลักการของเกษตรอินทรีย เก็บตัวอยาง
ดินสงวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงดินกอนปลูกออย จึงทําใหน้ําตาลออรแกนิกของกลุมมิตรวังขนาย ไดรับการ
รับรองมาตรฐานของตลาดรวมกลุมประเทศยุโรป (EEC 483/2007) มาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ( USDA-NOP) และมาตรฐานประเทศญ่ีปุน (Japan Agriculture Standard; JAS )

ปจจุบันมีเกษตรกรปลูกออยอินทรียที่ผานการรับรองจํานวนกวา 800 ราย ปลูกออยในพ้ืนที่
กวา 3 หมื่นไร ผลิตน้ําตาลออรแกนิกไดกวา 1.5 หมื่นตัน จําหนายในประเทศไทย 6,000-7,000 ตัน ที่
เหลือสงออกไปยังฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอรแลนด มาเลเซีย เกาหลีใต ฮองกง และจีน แตเพ่ือสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น กลุมวังขนายเดินหนาสงเสริมใหเกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกออย
อินทรียมากขึ้น ตั้งเปาอีก 3 ปจะเพ่ิมปริมาณออยอินทรียใหไดถึง 30% ของปริมาณออยทั้งหมดของ
กลุมวังขนาย แตเปาหมายจริงๆ ตองการใหผลิตได 100% ในอนาคต

เพียว จันทรเพ็ง ชาวไรออย ต.หนองยายโตะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เกษตรกรที่หันมาปลูก
ออยอินทรียแบบจริงจัง กลาววา เริ่มเขาโครงการมาตั้งแตป 2553 เริ่มตน 7 ไรกอน และขยายเปน 32
ไร จากพ้ืนที่ปลูกออยทั้งหมด 180 ไร เนื่องจากเห็นถึงราคาที่ไดเพ่ิมขึ้นและไดของแถมคือสุขภาพที่ดี
ขึ้นตามมา หลังจากที่เลิกใชสารเคมีในการปลูกออยมา 14 ปแลว พบวาในแตละปใชเงินลงทุนกวา 2-3
แสนบาท พอนานเขาสภาพของดินกลายเปนดินแข็ง สุขภาพของตัวเองก็ไมคอยดี

หลังจากมีเจาหนาที่จากโครงการออยอินทรียของกลุมวังขนายมาแนะนําใหรูจักการทําเกษตร
อินทรียจึงรวมโครงการโดยปลูกออยพันธุขอนแกน 3 และ แอลเค 11 ปแรกเก็บเกี่ยวได 12 ตันตอไร
เทากับออยทั่วไป พอปที่ 2 ได 14 ตันตอไร คาความหวาน (ซีซีเอส) เพ่ิมขึ้น แตตนทุนลดลงมาก ทั้งใน
เรื่องของคาปุยเคมีที่เคยใช 1 กระสอบตอไร ในราคา 700 บาท พอเปล่ียนมาใชปุยอินทรียจากโรงงาน
1 กระสอบ ราคาเพียง 200 บาท รวมถึงคายากําจัดวัชพืช ยาคาแปลง ปนี้จึงขยายพ้ืนที่เพ่ิมอีกเปน 32
ไร เพราะเห็นชัดเจนวามีรายไดเพ่ิมขึ้นกวา 25%

“เราลองปลูกแบบอินทรียไมนาน ที่เห็นชัดคือดินที่แข็งกลับรวนซุย มีไสเดือน มีกิ้งกือ และ
แมลงที่เปนประโยชนเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก สุขภาพก็ดีขึ้น ตอนนี้เดินเขาแปลงสามารถเดินเทาเปลาได
สบายใจ ไมมีสารเคมีตกคาง ดินมีความสมบูรณดี อยากแนะนําใหเพ่ือนบานทําตามบาง” เพียว กลาว

ขณะที่ เถลิงศักดิ์ ชูเมือง เกษตรกรรุนใหมแหง ต.สักจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี บอกวามีที่ทํา
กินกวา 50 ไร สมัยคุณพอใชพ้ืนที่ปลูกถั่วเขียว ปลูกฝาย ตอมาปลูกขาวโพด พอถึงรุนเราจึงหันมาปลูก
ออย พอทราบวากลุมวังขนายสงเสริมใหปลูกออยอินทรียจึงสมัครเขารวมโครงการระหวางรองปลูกถั่ว
เขียวเพ่ือเพ่ิมแรธาตุใหดินพบวาผลผลิตออยเพ่ิมขึ้นและสภาพดินดีขึ้นดวย

“เมื่อกอนเกษตรกรทําไรทํานาตามมีตามเกิด ไมคอยใสใจวิธีการ แตปจจุบันมีโอกาสเขาอบรม
เรื่องการปลูกพืชบํารุงดินและไดวิธีการดีๆ ใหมๆ มาลองทําเสมอ อยางปลูกถั่วเขียวลงในแปลงออยก็
ชวยเพ่ิมอินทรียวัตถุใหดิน ชวยใหดินโปรง ฟู กักเก็บน้ําไดดี เพราะถั่วจะมีไนโตรเจนทําใหออยมีสี
เขียวมากขึ้น ชวยเก็บความช้ืนของดินและคลุมวัชพืชไดดวย" เถลิง กลาว

การปลูกออยอินทรียนับเปนอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในยุคที่คนหันมาสนใจในเรื่องของ
สุขภาพ เพราะที่ไดมานอกจากจะลดตนทุน มีรายไดเพ่ิมแลว ยังทําใหสงผลดีตอสุขภาพทั้งเกษตรกร
และผูบริโภค ขณะที่บริษัทผูซื้อยินดีรับทั้งหมดอีกดวย


